

สวัสดิ์พี่น้องสัตบุรุษวัดเขนต๋หลุยส์ที่รักทุกคน

ในระหว่างที่พ่อกำลังเขียนบทความสรวัดฉบับนี้เป็นช่วงเวลาที่เราสงฆ์เขต 1 กำลังเข้าเฝ้ากันที่ต่างจังหวัด และพ่อได้ใช้เวลาเงียบ ๆ เพื่อรำพึงภาวนา แล้วพ่อก็พบว่ามีความเรื่องที่จะแบ่งปันกับพี่น้องตามนี้ครับ พี่น้อง ทุกวันนี้โลกในปัจจุบันมีความเร่งรีบ รุนแรงมากมายจนว่าวุ่นกันเลยทีเดียว เพราะมีแต่ทำงานงานแล้วก็ต้องรีบแข่งกับเวลา ต้องสนใจคนอื่นอีก ไหนจะครอบครัว พ่อแม่ ลูก ๆ พี่น้องและเพื่อน ๆ จนไม่มีเวลาให้กับตัวเอง

พ่อจึงอยากเชิญชวนพี่น้องว่า เราน่าจะหาเวลาว่าง ๆ บ้างในแต่ละวัน เพื่อจะมีเวลาอยู่สงบ ๆ ได้คิดอะไรคนเดียวบ้าง โดยไม่มีเสียงเพลง เสียงทีวี เสียงคนหรือเสียงอะไรก็ตาม ที่อาจจะทำให้เราไม่สงบให้กับใจของเรา เพราะการที่เราใช้เวลาเงียบ ๆ อยู่กับตัวเอง ได้มองตัวเอง ได้รู้จักตัวเอง ได้พิจารณาตัวเอง เราจะได้พบความจริงในตัวเรา ที่บางทีไม่มีใครรู้หรือเราเองก็ไม่รู้ พี่น้องครับ พระเยซูเจ้ายังต้องปลีกตัวออกไปที่เงียบ ๆ เพื่อสวดภาวนา เพื่อพูดคุยกับพระเจ้า ขอพลังจากพระเจ้า พระสงฆ์และนักบวชก็มีเข้าเฝ้ากันทุกเดือน ของพี่น้องสัตบุรุษอาจจะไม่ต้องถึงกับเข้าเฝ้าบ่อย ๆ เพราะอาจมีเวลาน้อย แต่ถ้ามีเวลาเงียบ ๆ บ้างในแต่ละวันสัก 5 - 10 นาที หรืออาจจะ 15 นาที เพื่อได้คิดอะไรบ้าง เพราะการที่เราอยู่กับงานกับคนอื่นตลอดเวลา จนไม่มีเวลาในการที่จะพิจารณาตัวเอง เราอาจจะไม่รู้ที่เรากำลังทำอะไรอยู่แล้ว สิ่งที่เรากำลังทำมันดีหรือไม่ดีต่อตัวเราและต่อคนอื่นหรือเปล่า

เวลาที่เราระสงฆ์ นักบวช ไปเข้าเฝ้ากันก็เพื่อจะได้นำข้อคิดจากบทเทศน์ของพระสงฆ์ที่มาแบ่งปันไปปฏิบัติ เพื่อเราจะได้ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องในการทำงานอภิบาลกับสัตบุรุษให้ก้าวหน้าพัฒนายิ่งขึ้น ดังนั้น ถ้าเราไม่เคยที่จะมีเวลาสงบ เราจะไม่มีโอกาสได้ยินเสียงของพระ ที่คอยพร่ำสอน คอยบอกว่า เราควรต้องทำหน้าที่ของเราอย่างไรต่อไปในทุก ๆ วัน เพราะเราเป็นเครื่องมือของพระ ถ้าเรามีเวลาสงบในแต่ละวันบ้าง เพื่อสวดภาวนาขอพรจากพระองค์และฟังเสียงของพระองค์ เราจะได้รู้ว่าชีวิตของเราจะเดินไปต่ออย่างไร

เพราะถ้าเราเอาแต่คิดว่าสิ่งที่เรานั้นคืออยู่แล้ว ไม่ต้องมีใครมาสอนมาบอกเรา แสดงว่าเรากำลังหลงไปแล้ว และมันจะอันตรายสำหรับชีวิตของเราและของผู้อื่น เพราะแทนที่เรจะมีชีวิตเพื่อประกาศพระเยซูแก่พี่น้องทุกคน แต่เรากำลังประกาศตัวเราเองให้ผู้อื่นชื่นชมในตัวเรา ฉะนั้น ถ้าเรามีเวลาสงบบ้างในแต่ละวัน พระจะได้มีเวลาเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของเรา ช่วยขัดเกลาเรา เตือนเรา สอนเรา ให้เราได้เป็นเครื่องมือที่ดีของพระองค์ในทุก ๆ วันนั่นเอง

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกคนครับ

พ่อสุรศักดิ์ อัมพากรณ์